



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2025

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2024 ปีที่ 59 ฉบับที่ 3176

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ปี C

พระวาจา (ลก.3:1-6)

ในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลพระเจ้าจอร์จที่ห้าแห่งสหราชอาณาจักร กษัตริย์เฮโรดทรงเป็นเจ้าปกครองแคว้นกาลิลี ฟิลิปพระอนุชาทรงเป็นเจ้าปกครองแคว้นอิฐเรียและตราโคนิตัส ลีซานเนียเป็นเจ้าปกครองแคว้นอาบีเลน อันนาสและคายาฟาตเป็นหัวหน้าสมณะ พระวาจาของพระเจ้ามาถึงยอห์นบุตรของเศคาริยาห์ในถิ่นทุรกันดาร เขาจึงไปทักน้ำจอร์แดน เทศน์สอนเรื่องพิธีล้างซึ่งแสดงการเป็นทุกข์กลับใจ เพื่อจะได้รับการอภัยบาป ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือบันทึกของประกาศกอิสยาห์ว่า

“คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่า จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด หุบเขาทุกแห่งจะถูกถมให้เต็ม ภูเขาและเนินทุกแห่งจะถูกปรับให้ต่ำลง ทางคดเคี้ยวจะกลายเป็นทางตรง ทางขรุขระจะถูกทำให้ราบเรียบ แล้วมนุษย์ทุกคนจะเห็นความรอดพ้นจากพระเจ้า”

พื ๗ ครอบครัวตั้งสัจจธรรม
สร้างอุทิศแด่
เทเรซา พัชรินทร์ ตั้งสัจจธรรม



**ปีศักดิ์สิทธิ์
ค.ศ. 2025**

**การแสวงบุญ
แห่งความหวัง**

**ความหวังนี้
ไม่ทำให้เราผิดหวัง**

ไปแห่งหวังลูกโซ่อยู่ในดวงฤกษ์
บนทางตรง ข้าหวังวางใจพระองค์

หัวข้อ	การกลับมาหาพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าองค์ความรอดพ้นจะทรงนำเรากลับมาหาพระองค์
ท่าที	การเตรียมจิตใจให้พร้อมและเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต
การดำเนินชีวิต	เราจะทำตนให้พร้อมที่จะรับพระเจ้าด้วยการแก้บาปปรับศีล อันเป็นเครื่องหมายของการกลับใจ



บทอ่านที่หนึ่ง : - บรค 5:1-9

พระเจ้าจะทรงนำประชากรของพระองค์ให้กลับมาจากพระองค์ ด้วยความเมตตาและความเที่ยงธรรมที่มาจากพระองค์

บทอ่านที่สอง : - ฟป 1:4-6, 8-11

นักบุญเปาโลเตือนใจเราให้ดำเนินชีวิตอย่างดี เพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า

พระวรสาร : - ลก 3:1-6

นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ได้นำสารแห่งการเป็นทุกข์กลับใจมาให้เรา เพื่อเตรียมจิตใจเรา ให้ได้รับความรอดพ้นจากพระเจ้า



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2024

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บตุกทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คามิลเลียน	คุณนวรรตน์ - คุณนภสมน	คุณสุพจน์	คุณครุณี
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณนฤชัย	คุณพรทิพย์ - คุณอาจริย์	คุณภาวณา	คุณวิชุดา
19.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	นาซาเรธ	คุณกานท์ - คุณวิจิตรา	คุณบังอร	คุณพรเพ็ญ



เตรียมทาง

ฉันได้ยื่นเสียงร้องจากที่เงียบสงัดของจิตวิญญาณ

...จงเตรียมทางของพระเจ้า

ทางสายนั้นที่รกรุงด้วยความอยากมากมาย

ฉันอยากกางให้เตียน ด้วยความมั่นคงปลอดภัยของพระเจ้า

ทางสายนั้นที่เต็มด้วยหลุมบ่อ...น้อยใจในชะตาชีวิตของตนเอง

มองตนต่ำต้อยและด้อยค่า

ฉันอยากถมให้เต็ม ด้วยความรักของพระองค์

ทางสายนั้นที่เป็นเขาสูง...ทรงในความยิ่งใหญ่ของตนเอง

เหยียดหยามเขาเหล่านั้นที่อยู่รอบข้าง

ฉันอยากปรับให้ราบ ด้วยความเรียบง่ายของพระเจ้า

ทางสายนั้นที่คดเคี้ยว...หลอกล่อไม่มีจบสิ้น

ไม่ซื่อสัตย์ ไม่จริงใจ

ฉันอยากตัดให้ตรง ด้วยความสัตย์จริงของพระเจ้า

ทางสายนั้นที่ขรุขระ...ไม่อำนวยความสะดวก

ไม่ร่วมมือสนับสนุน...ก่อน้ำตาในผู้คน

ฉันอยากปรับให้เรียบ ด้วยความเอื้ออาทรของพระเจ้า

บนเส้นทางสายใหม่นี้ มนุษยชาติจะได้เห็นความรอดของพระเจ้า ๒

ณ สวารัจดิตต์



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



การเตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้า

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ซึ่งตลอดระยะสี่สัปดาห์พระศาสนจักรเชิญชวนและเรียกร้องให้บรรดาคริสตชนเดินทางแห่งการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า เพื่อจะได้ต้อนรับพระองค์

สัปดาห์แรกพระศาสนจักรเชิญชวนให้เราเริ่มต้นเฝ้าและอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น จิตใจของเราจะได้ใกล้ชิดกับพระองค์ โดยผ่านการภาวนา สิ่งสำคัญสำหรับเราคริสตชนไม่ใช่การภาวนาด้วยปากหรือแค่ลมปากเท่านั้น แต่เราจะต้องให้การดำเนินชีวิตเป็นเหมือนคำภาวนาต่อพระเจ้า

สัปดาห์นี้พระศาสนจักรเชิญชวนให้เราได้มองดูชีวิตของชายคนที่ชื่อ ยอห์น บัปติสต์ การปรากฏมาของยอห์น บัปติสต์เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าพระคริสตเจ้าหรือพระผู้ไถ่กำลังเสด็จมาแล้ว เพราะยอห์นเป็นเครื่องหมายของการเตรียมทางสำหรับพระคริสตเจ้า เสียงของยอห์นเป็นเสียงที่เรียกร้องการกลับใจ การกลับใจคืออะไร ในพจนานุกรมกรีกได้ให้ความหมายไว้ 3 ประการคือ

1. การเปลี่ยนศาสนา เปลี่ยนความเชื่อ
2. การเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปผิดต่อพระเจ้า
3. การเปลี่ยนความคิด จิตใจ และวิถีดำเนินชีวิตอย่างสิ้นเชิง

สิ่งที่เราคริสตชนละเลยและไม่ใส่ใจก็คือ การเปลี่ยนความคิด จิตใจ และวิถีดำเนินชีวิตอย่างสิ้นเชิงนี้เอง เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งครบ แล้วหันไปหาพระเยซูเจ้า ยกตัวอย่างของนักบุญเปาโล เดิมท่านเป็นชาวยิว เป็นชาวฟาริสี เคร่งครัดต่อศาสนา ใครจะแตะต้องหรือลบหลู่ดูหมิ่นพระเจ้าไม่ได้ และยึดการถือตามพระบัญญัติอย่างเคร่งครัด จนกระทั่งท่านได้พบกับพระเยซูเจ้า ท่านได้เปลี่ยนวิถีทางดำเนินชีวิตทั้งหมด ท่านเปลี่ยนไปอยู่ข้างพระเยซูเจ้าอย่างสิ้นเชิง นี่คือการกลับใจ นี่คือการเลือกข้างอย่างชัดเจน นักบุญเปาโลได้ทำการเลือกข้างอย่างชัดเจนระหว่างพระเยซูเจ้าและการดำเนินชีวิตแบบยิว

พระวรสารในวันนี้ นักบุญยอห์นมาประกาศถึงการช่วยให้รอดพ้นของพระเจ้า โดยที่เราจะต้องกลับใจ เปลี่ยนแปลงวิถีทางดำเนินชีวิต "จงเตรียมทางของพระเจ้า หุบเขาจงถมให้เต็ม ภูเขาและเนินเขา

จงปรับให้ต่ำลง ทางคดเคี้ยวจงทำให้ตรง ทางขรุขระจงทำให้เรียบ” ชีวิตของคริสตชนก็เช่นกัน เราจะต้องกลับใจ โดยเน้นที่การเปลี่ยนความคิด จิตใจ และวิถีดำเนินชีวิต โดยการมีความเด็ดขาดในการเลือกข้าง นั่นคือการเลือกอยู่ข้างพระเยซูเจ้า โดยละทิ้งสิ่งอื่นที่ไม่ใช่วิถีทางของพระเยซูเจ้า ดังที่ประกาศบาปได้บอกไว้ว่า “จงสวมความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นเสื้อคลุม จงสวมสิริรุ่งโรจน์จากพระเจ้าเป็นมงกุฎ” นี่แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เป็นของพระเจ้าสำหรับเรา คือสิ่งที่ดีที่สุดใน

ในชีวิตของเราหลายครั้งเราไม่กล้าจะเลือกอยู่ข้างพระเยซูเจ้า หลายครั้งเราไม่กล้าตัดใจจากกิเลสตัณหาหรือความเห็นแก่ตัวของเรา หลายครั้งเรากลัวการเสียสละ หลายครั้งเรากลัวการแบ่งปัน เพราะทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการเสียเปรียบและเป็นการสูญเสีย หลายครั้งเราไม่กล้าที่จะเลือกความยุติธรรม เพราะการอยู่กับความไม่ยุติธรรมก็มีความสุขดี หลายครั้งเราไม่กล้าที่จะอยู่กับความรัก เพราะกลัวว่าตนเองจะเสียสละมากเกินไป ตัวเองจะให้อภัยความผิดของคนอื่น และก็พึงพอใจกับความอิจฉาริษยาหรือการเคียดแค้น

พระวรสารและเจตนาของพระเยซูเจ้า คือ เรียกร้องให้เราอยู่ฝ่ายพระองค์ เรียกร้องให้เรากลับใจหันมาหาพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามหนทางของพระองค์ เพื่อสันติสุขจะได้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ในสังคมครอบครัวของเรา

หุบเขาจงถมให้เต็ม หลายสิ่งที่เรายังขาดไป โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก เรื่องของการเสียสละ เพื่อส่วนรวม หรือเรื่องของการแบ่งปัน จงถมให้เต็มเถิด

ภูเขาและเนินเขาจงปรับให้ต่ำลง ความหยิ่งจองหอง ความมยะไส ความอวดดี ความทะเยอทะยาน ที่เกินตัวโดยเอาเปรียบคนอื่น จงปรับให้ต่ำลง ให้ลดลง เพราะหนทางของพระเจ้าคือ หนทางแห่งการรับใช้ ทางคดเคี้ยวจงทำให้ตรง จิตใจที่ไม่เชื่อตรง จิตใจที่ไม่เชื่อสัตย์ จงตัดให้ตรง จงเป็นคนจริงใจ และอยู่ในความจริงของพระเจ้า

ทางขรุขระจงทำให้เรียบ สิ่งที่เป็นพศชั้วหรือบาปต้นที่ก่อให้เกิดความบาปผิดต่อพระเจ้า จงหมั่นปราบและจัดการให้เรียบ โดยการหมั่นมารับศีลออกบาป เป็นทุกข์ถึงบาป และใช้โทษบาป

การต้อนรับพระคริสตเจ้าที่กำลังจะเสด็จมา หัวใจของเราจะได้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรพรทานและพระสิริรุ่งโรจน์ สันติสุข และความรักจากพระองค์



1. บ้าพเจ้าจะเป็นทุกขักลับใจ รับศีลออกบาปและศีลมหาสนิทอยู่เสมอ
2. บ้าพเจ้าจะให้อภัยผู้อื่นด้วยใจจริง
3. บ้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตคริสตชนในหนทางที่ถูกต้อว

คำทักของเรา

ที่มา... ฟอร์เวิร์ดเพจ

วันหนึ่ง เด็นเนธ อี เบห์ริง เศรษฐีใจบุญเดินผ่านเขตอ่าวซานฟรานซิสโกพบว่ากระเป๋าเงินหาย ผู้ช่วยรีบบอกว่า “เป็นไปได้ว่าทำหล่นไปตอนเข้าขณะเดินผ่านย่านสลัมเบิร์กลีย์ ทำไงดี” เบห์ริงพูดอย่างจนปัญญาว่า “ก็ต้องคอยให้คนที่เก็บไปติดต่อเรามา” หลังจากนั้นสองชั่วโมง ผู้ช่วยพูดอย่างหมดหวังว่า “ข้างเดอะอ่าคอยเลย ที่จริงเราไม่ควรหวังอะไรกับคนสลัมอยู่แล้ว” “ไม่ ผมคิดว่าคอยอีกหน่อย” เบห์ริงกล่าวเรียบ ๆ ผู้ช่วยไม่เข้าใจ “ในกระเป๋ามีนามบัตร ถ้าคนที่เก็บได้ติดต่อ โทรศัพท์ใช้เวลาไม่กี่นาที เราคอยมาทั้งบ่าย เห็นได้ว่าพวกเขาไม่คิดจะคืน”

เบห์ริงยืนยันที่จะคอยต่อไป จนกระทั่งฟ้าใกล้มืด เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาจากคนที่เก็บกระเป๋าเงินได้ บอกให้พวกเขาไปเอาคืนที่ถนนคาลา ผู้ช่วยบ่นจົมจ๋า “มันจะเป็นกับดักไหม บางทีพวกเขาคิดจะรีดไถ” เบห์ริงไม่สนใจให้ขั้บรถไปที่นั่นทันที ไปถึงที่นัดหมาย เด็กชายแต่งกายหอมช่อเดินมาหา ในมือพ้อหนูคือกระเป๋าของเบห์ริง ผู้ช่วยรับกระเป๋าดีนับเงินในนั้นไม่ขาดแม้สักเซ็นต์ “ผมมีเรื่องขอร้อง” พ้อหนูพูดอย่างลั้งเล “พวกคุณให้เงินผมหน่อยได้ไหม” ตอนนีผู้ช่วยหัวเราะระ่วน “ผมว่าแล้ว...” เบห์ริงขัดคำพูดเขา ย้ถามเด็กชายว่า จะเอาเท่าไร “ขอแค่ดอลลาร์เดียว” เด็กชายพูดเซิน ๆ “ผมเดินตั้งนานจึงพบที่ที่มีโทรศัพท์สาธารณะ แต่ผมไม่มีเงิน จึงต้องไปขอยืมเงินคนอื่นมาหนึ่งดอลลาร์เพื่อโทรศัพท์ ตอนนี้ผมต้องเอาเงินไปคืน” มองดวงตาใสของพ้อหนู ผู้ช่วยกับหน้าลางอย่างละอาย เบห์ริงกอดพ้อหนูอย่างตื้นตันใจ

จากนั้นเบห์ริงเปลี่ยนแผนการงานการกุศลทันที เขาสร้างโรงเรียนหลายแห่งรับเฉพาะเด็กยากจนในย่านสลัม ในพิธีเปิดเรียนเบห์ริงกล่าวว่า “อย่าได้ตัดสินคนตามอำเภอใจ เราต้องการเปิดพื้นที่และโอกาสต้อนรับดวงใจใสซื่อและเมตตา ดวงใจเช่นนี้เองที่มีค่าพอจะให้เราลงทุน” ดังนั้น หากในใจคุณมีความดีงาม โลกก็จะดีต่อคุณ >>>



ประกาศ



สรุปข่าว

ประชุมกลุ่มเซอร์รา

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2024 เวลา 17.00 น. ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์ราประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2024 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย

วันพระคัมภีร์ เก็บบุญ 2 ครั้ง ทุกมิสซา

เนื่องด้วย วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2024 เป็นวันพระคัมภีร์ ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด ครั้งที่สองเพื่อส่งเสริมงานด้านพระคัมภีร์

ฉลองวัดบ้านเนรเล็ก ราชบุรี - ฉลองอายุครบ 65 ปี พระคุณเจ้า - ฉลองสังฆภาพ

สังฆมณฑลราชบุรี ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส ฉลองสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี และฉลองอายุครบ 65 ปี พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี, 50 ปีแห่งสังฆภาพ คุณพ่อโยเซฟ เสรี สิบสมรส, 25 ปีแห่งสังฆภาพ คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร ประสูตร์แสงจันทร์ และคุณพ่อฟรังซิสโก วุฒิชัย อ่องนาวา ใน วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี



ประกาศ

สรุปข่าว



สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง หลังพิธีจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยัง ถ้ำแม่พระหน้าอาคารเปาโล



หน้าที่วันเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ

ขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันเตรียมฉลองสมโภชพระคริสตสมภพ ในบรรยากาศแห่งครอบครัวของพระเจ้า พระบิดาเจ้าทรงประทานพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ให้เสด็จลงมาได้แก่เรามนุษย์ ให้กลับเป็นบุตรของพระองค์ นี่คือของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่มนุษย์ได้รับจากพระบิดาเจ้า ให้เราตอบสนอง โดยเตรียมของขวัญของเราด้วยของขวัญที่พระบิดาเจ้าทรงปรารถนาจากเราทุกคน คือ ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

ขอให้แต่ละกลุ่มช่วยกันรับผิดชอบด้านการเตรียมหาผู้อำนาจบวกราวนาฟ้อมวลชน ของถวาย ตามลำดับต่อไปนี้

วันที่ 15 ธ.ค. 24 กลุ่ม 1	วันที่ 18 ธ.ค. 24 กลุ่ม 4	วันที่ 21 ธ.ค. 24 กลุ่ม 7
วันที่ 16 ธ.ค. 24 กลุ่ม 2	วันที่ 19 ธ.ค. 24 กลุ่ม 5	วันที่ 22 ธ.ค. 24 กลุ่ม 8 และ 12
วันที่ 17 ธ.ค. 24 กลุ่ม 3	วันที่ 20 ธ.ค. 24 กลุ่ม 6 และ 11	วันที่ 23 ธ.ค. 24 กลุ่ม 9 และ 10



นำพระกุมารมาเสก

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2024 ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายก่อนวันสมโภชพระคริสตสมภพ ทางวัดของเรามีธรรมเนียมที่จะเสกรูปพระกุมารที่พี่น้องจะวางไว้ในถ้ำประจำบ้าน จึงขอเชิญชวนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้นำรูปพระกุมารมาเสกในระหว่างมีสฆาเวลา 09.00 น.



วันครูคำสอนไทย (ทูนน้ำใจคาทอลิก) เก็บบุญ 2 ครั้ง ทุกมิสซา

เนื่องด้วย วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2024 เป็นวันครูคำสอนไทย ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้ง ทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด ครั้งที่สองเพื่อทูนน้ำใจคาทอลิก และส่งเสริมกิจการด้านงานคำสอน



ใบเบิล ไดอารี่ 2025

หนังสือใบเบิล ไดอารี่ 2025 มีจำหน่ายแล้ว ราคาเล่มละ 130 บาท ผู้ใดสนใจติดต่อขอซื้อได้ที่ห้องธุรการ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

โอกาส...**สมโภชพระคริสตสมภพ**

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2024

เวลา 19.00 น. การแสดงการบังเกิดของพระกุมารเยซู

เวลา 20.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันพุธที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2024

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันสมโภชพระคริสตสมภพ

เวลา 09.00 น. และ 18.00 น.

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 18.00 น.

เชิญร่วมบาน “วันครอบครัววัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง”

และอวยพรวันคริสต์มาสซึ่งกันและกัน



ปฏิทิน พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	ธันวาคม 2024 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 8 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ 4 อุทิศแด่ เบเนดิกโต ประทีป - เปโตร ขณะ อร่ามสุขเสรี สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระ	หลาน - น้อง วัด คุณกลิ่น - คุณวีราพร
จันทร์ที่ 9 19.00 น.	สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล อุทิศแด่ คุณเชิดชัย รัตนพิทักษ์ (ครบ 17 ปี) อุทิศแด่ ร็อค ช้วน - มอนิกา บุญเรือง ประคองกิจ อุทิศแด่ โยเซฟ เป็ว วงศ์ทองบาง	คุณศักดิ์ดา - คุณศรีสุดา คุณบุญอ้อม ทักษาศาสตร์ หลาน
อังคารที่ 10 19.00 น.	พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งโลเรโต (วันรัฐธรรมนุญ) อุทิศแด่ โยเซฟ สุรเทพ สุเสงี่ยม (ครบ 17 ปี) อุทิศแด่ ค่อมินิก ชาววิโอ ชัยยศ มหัทธมพงศ์ (ครบ 14 ปี) อุทิศแด่ เปาโล มนตรี - อันนา มาริอา คงหง ศิริวรศิลป์	บุตร - หลาน น้อง คุณมานิตย์ - คุณกุลธิดา
พุธที่ 11 19.00 น.	น.ดามาซิส ที่ 1 พระสันตะปาปา สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณจารุพรรณ เทียนทอง อุทิศแด่ มาริอา จุฮวย แซ่จู้ อุทิศแด่ อักเนส ลำดวน รัตตการ	คุณโรจนะ เทียนทอง คุณนงลักษณ์ คุณสุวิยะ รัตตการ
พฤหัสบดีที่ 12 19.00 น.	พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งกวาดาลูเป อุทิศแด่ อามาโต อนันต์ - มาริอา จำ - เทเรซา ชีรตา แข็งกิจ อุทิศแด่ โยเซฟ สุรศิลป์ - เทเรซา เรวดี - มีคาแอล สุรศิริ สุวดินทร์กูร อุทิศแด่ อันนา มุกดา - มาริอา แจ่มฟ้า โรจนกาญจนานันต์ และญาติผู้ล่วงลับ	คุณชูศรี ชมเอ ครอบครัวสุวดินทร์กูร คุณอุมาพร
ศุกร์ที่ 13 19.00 น.	ระลึกถึง น.ลูชัย พรหมจารีเลมรณสักขี อุทิศแด่ โยเซฟ นิตย - อันนา เฮียง คิตุ้งเรื่อง (ครบ 3 ปี) อุทิศแด่ เทเรซา พัชรินทร์ ตั้งสัจธรรม อุทิศแด่ โยเซฟ ถิ่นก็ - มาริอา ยิ้ม - มาริอา ปราณี - เปาโล สมมาตร - โยเซฟ สมหมาย - มาริอา น้อย ตุลาเดชารักษ์	ครอบครัวคิตุ้งเรื่อง พี่ ๆ ครอบครัวตั้งสัจธรรม ครอบครัวตุลาเดชารักษ์
เสาร์ที่ 14 19.00 น.	ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์และนักปราชญ์ อุทิศแด่ ร็อค วิสุทธิ์ - อังเยลา ลิวณี กาญจนสินธุ์ อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระ	ลูก - หลาน คุณสิริมาลย์ เจสตากม